

HỌP THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 7/12, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh...

Ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị dự họp.

Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra 19 tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình kỳ họp...

chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai, mua máy cấy, hệ thống thiết bị sầy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; phê duyệt cơ chế, chính sách hỗ trợ dự án đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2021; quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ cận nghèo áp dụng trên địa bàn tỉnh... Tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe các báo cáo tình

liên quan, các ban HĐND tỉnh phải khảo sát thực tế, thẩm tra kỹ các tờ trình, nhất là các tờ trình liên quan đến đất đai, có đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý mới trình kỳ họp. Các ban HĐND tỉnh tiếp tục thẩm định, làm rõ nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi trình kỳ ban hành. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng tài liệu, cơ sở vật chất, an ninh, lễ tân, hậu cần, công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo đảm chất lượng, thành công của kỳ họp.

THU HIỀN

ĐỒNG HƯNG Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022

Từ ngày 6 - 10/12, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Đồng Hưng tổ chức khám tuyển NVQS cho nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, nữ công dân có ngành nghề cần cho quân đội năm 2022.

Năm 2022, huyện Đồng Hưng được tỉnh giao tuyển chọn, gọi 360 công dân thực hiện NVQS và 36 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Qua rà soát, tổng nguồn trong diện gọi nhập ngũ của huyện là 3.907 công dân, sau quá trình sơ tuyển tại các xã, thị trấn, tổng điều khám huyện là 1.440 công dân. Để bảo đảm đúng quy trình, an toàn về người, phương tiện và công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội đồng NVQS huyện đã chỉ đạo thực hiện giám sát chéo giữa công an, quân sự, y tế trong quá trình làm nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trong khu vực và trong mỗi phòng khám. Ngay trong ngày đầu đã có 8 xã với 100% quân số lên trạm khám, chất lượng bước đầu đạt khá.

TRINH CƯỜNG

KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ...

(Tiếp theo trang 1)

chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tới dự.

Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, trong 20 năm qua, kinh tế tập thể (KTTT), HTX lĩnh vực phi nông nghiệp (PNN) phát triển cả về số lượng, chất lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động, vượt qua những yếu kém kéo dài trước đây. Theo đó, các loại hình HTX PNN phát triển, trong đó lĩnh vực vận tải và thương mại, dịch vụ tăng mạnh; tổ chức sản xuất, kinh doanh chủ yếu tập trung, đa dạng ngành nghề, quản trị linh hoạt và từng bước hiện đại; số lượng HTX, liên hiệp HTX quy mô vừa và lớn, tham gia xuất

khẩu hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP ngày càng tăng, thích ứng an toàn, linh hoạt với điều kiện dịch Covid-19; mang lại hiệu quả thiết thực cho thành viên, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; nâng cao nhận thức của xã hội về HTX kiểu mới. Đến cuối năm 2021, cả nước có 9.316 HTX, 16 liên hiệp HTX, 44.226 tổ hợp tác trong lĩnh vực PNN, hơn tám chục triệu thành viên, vốn điều lệ, giá trị tổng tài sản, doanh thu, tiền lãi đều tăng từ 5,9 - 15 lần so với năm 2002; tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả đạt 55 - 80%; có sự khác biệt

về tính đa dạng, cơ chế hoạt động với HTX nông nghiệp; so với chung cả nước, tổng số HTX, số lượng thành viên và lao động của HTX PNN thấp hơn (chiếm 30%) nhưng đạt tỷ lệ cao hơn trong vốn (58,5%), tài sản (91,2%), doanh thu (67,1%), lợi nhuận (51,3%), thu nhập bình quân gấp 1,9 lần so với HTX nông nghiệp.

Luật Hợp tác xã năm 2012 đã có tác động đối với sự phát triển của khu vực KTTT, HTX cả về số lượng và chất lượng; đã xuất hiện thêm nhiều loại hình, mô hình KTTT, HTX PNN hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo cho các thành viên, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự, 5,9 - 15 lần so với năm 2002; tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả đạt 55 - 80%; có sự khác biệt

tiếp tục thống nhất nhận thức về quan điểm phát triển KTTT phải theo đúng bản chất là tương trợ lẫn nhau, đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên, phục vụ thành viên là chính và tách bạch với mô hình doanh nghiệp. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ, ưu đãi HTX, liên hiệp HTX PNN. Huy động nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; bảo đảm phân bổ hợp lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho công tác tổ chức thi hành Luật HTX. Đặc biệt, HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác phải giữ vai trò nòng cốt và thúc đẩy phát triển KTTT, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với thành phần KTTT, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thời gian tới, đề nghị các ngành, địa phương

biện pháp phòng, chống dịch một cách quyết liệt, nguy cơ dịch bệnh bùng phát và lây lan trên diện rộng là rất cao. Trước thực tế đó, mức độ an toàn cao nhất vẫn là sự chủ động, linh hoạt từ chính mỗi cá nhân trong việc tạo ra những thói quen mới để thích nghi với trạng thái bình thường mới. Ông Nguyễn Văn Cãi, Tổ trưởng tổ 1, phường Trần Lãm cho biết: Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tổ Covid-19 cộng đồng tích cực hoạt động theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để nắm tình hình, kết hợp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 đến người dân; kịp thời báo cáo khi có người từ vùng có dịch trở về hoặc từ nơi khác đến. Quan trọng nhất là các thành viên trong tổ đã phát huy nhiều biện pháp tuyên truyền để mỗi người dân trên địa bàn nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình trong công tác phòng, chống dịch. Đồng nay, phần lớn người dân không còn hoang mang, lo lắng trước dịch bệnh mà chủ động với việc phòng, tránh để bảo đảm mọi sinh hoạt diễn ra bình thường.

Hiện tại, tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Do vậy, để tránh nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng, rất cần tinh thần tự giác phòng dịch và tuân thủ quy định cáo "5K" của mỗi người dân, cũng như cơ quan chức năng cần có những biện pháp quyết liệt trong việc rà soát, kiểm soát người về từ vùng dịch để phát hiện kịp thời và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

DỨC DUNG

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)

Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 328 bệnh nhân. Trong ngày, Thái Bình đã thực hiện xét nghiệm 530 mẫu, trong đó 470 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR và 60 mẫu test nhanh.

Tổng số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 1.014 trường hợp, trong đó 833 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 131 trường hợp đang chờ kết quả. Tính đến 19 giờ ngày 7/12, Thái Bình đã thực hiện tiêm 1.773.804 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Khôi phục hoạt động vận tải trên địa bàn huyện Vũ Thư và bến xe khách Bồng Tiên

Ngày 7/12, Sở Giao thông Vận tải đã quyết định khôi phục lại trạng thái hoạt động vận tải khách bình thường trên địa bàn huyện Vũ Thư. Theo đó, yêu cầu bến xe ô tô khách Bồng Tiên, các đơn vị vận tải có trách nhiệm tổ chức hoạt động vận tải theo đúng phương án đã xây dựng, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.



Bến xe khách Bồng Tiên, xã Vũ Tiến (Vũ Thư) được hoạt động trở lại.

Trước đó, ngày 12/11, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Vũ Thư, Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu tạm dừng vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh, hợp đồng, du lịch (trừ các trường hợp phương tiện vận chuyển học sinh, công nhân, chuyên gia đi làm; xe thực hiện nhiệm vụ chống dịch và các nhiệm vụ khác được cơ quan có thẩm quyền cho phép) trên địa bàn huyện Vũ Thư.

NGUYỄN THỜI

ĐẠI LÝ 3S HYUNDAI THÁI BÌNH Trao tặng 20 máy tính bảng cho học sinh nghèo

Sáng ngày 7/12, đại lý 3S Hyundai Thái Bình, Công ty Cổ phần Ô tô Hưng Thịnh Phát tổ chức trao tặng 20 máy tính bảng với tổng trị giá 72 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó của các trường: THCS Lương Thế Vinh (thành phố Thái Bình) và THPT Nam Tiến Hải (huyện Tiên Hải).

Đây là hoạt động thiết thực mà đại lý 3S Hyundai Thái Bình, Công ty Cổ phần Ô tô Hưng Thịnh Phát hướng ứng chương trình "Sống và máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm giúp hàng triệu em nhỏ có thể học trực tuyến tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19. Công ty Cổ phần Ô tô Hưng Thịnh Phát mong muốn chia sẻ, giúp các em học sinh nghèo có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin, có thiết bị học trực tuyến không để việc học tập bị gián đoạn, đồng thời hỗ trợ các nhà trường tổ chức tốt công tác dạy và học trực tuyến có hiệu quả trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay.

KHẮC ĐUẤN

Tước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thành phố Thái Bình đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hà Thị Thu Phương cho biết: Từ ngày 12/11/2021, trước tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, thành phố đã chỉ đạo các địa phương tập trung mọi nguồn lực thực hiện các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, bảo đảm nhanh, gọn, truy vết thần tốc, xét nghiệm diện rộng có trọng tâm, trọng điểm, nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; xác định yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca bệnh để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; quy định tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ trên địa bàn; tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện chưa cần thiết. Dù ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng cao trong thời gian gần đây nhưng với sự chỉ đạo, phối hợp hoạt động nhanh chóng, xuyên suốt, hiệu quả giữa các cơ quan, địa phương, đơn vị, thành phố đã kiểm soát được nguồn lây nhiễm, không để dịch bùng phát trên địa bàn. Nhiều hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn chỉ số véc to được thực hiện thường mới nhưng không có nghĩa đại dịch Covid-19 đã kết thúc. Vì vậy, mỗi người dân, đơn vị, doanh nghiệp cần có các kế hoạch chuẩn bị và ứng phó với đại dịch về lâu dài để "sống chung" an toàn với dịch Covid-19.

THÀNH PHỐ Người dân thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19



Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình chủ động thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Một trong những thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh chính là nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống dịch. Hầu hết người dân đều bình tĩnh, không hoang mang, lo lắng, tuyệt đối tin tưởng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đồng hành cùng chính quyền cơ sở trong việc giám sát, phát hiện những người từ tỉnh, thành phố khác về

khó khăn này. Theo chị Nguyễn Thị Loan, thôn Nghĩa Chính, xã Phú Xuân, kể từ ngày thôn xuất hiện chùm ca bệnh Covid-19 (ngày 12/11), người dân nơi đây đã rút ra được một số kinh nghiệm hữu ích, đó là chủ động tổ chức lại các hoạt động phù hợp hoàn cảnh mới để một mặt duy trì cuộc sống, mặt khác vẫn bảo đảm an toàn cho cá nhân và cộng đồng trước các mối nguy cơ từ dịch Covid-19, bên cạnh tuân thủ nghiêm việc tiêm vắc-xin, người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế, sử dụng khẩu trang, giữ khoảng cách, sát khuẩn tay, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng nhằm hạn chế sự lây truyền virus SARS-CoV-2. Anh Trương Đức Ý, tổ 2, phường Kỳ Bá cho biết: Tôi nghĩ dịch Covid-19 luôn tiềm ẩn ở mọi nơi và trong mọi tình huống, vì vậy mỗi người dân cần chủ động thích ứng các mức độ phòng, chống dịch, từ tâm lý cho đến hành động, nhất là ý thức. Một vài tuần trở lại đây, trên địa bàn tỉnh, thành phố đã xuất hiện một số ổ dịch và nhiều ca mắc Covid-19 mới, trong đó có những ca bệnh liên quan đến người trở về từ vùng dịch. Điều này cho thấy nếu không kiểm soát tốt, không thực hiện các

địa phương, kiểm soát những trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà. Người dân ở các địa bàn có dịch đều thực hiện nghiêm việc hạn chế di chuyển nếu không thật sự cần thiết. Các gia đình đều thực hiện tốt việc cách ly, tự giác khai báo y tế, thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K". Dù cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nhưng mọi người đều nêu cao tinh thần đoàn kết để vượt qua giai đoạn

Điều tra, giám sát chỉ số véc to - chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết

Trong phòng, chống dịch sốt xuất huyết, việc điều tra, giám sát chỉ số véc to định kỳ, tính toán các chỉ số dự báo dịch liên quan đến muỗi và bọ gậy có vai trò rất quan trọng. Hoạt động này nhằm đánh giá nguy cơ xảy ra dịch, kịp thời tham mưu cho địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết nếu chỉ số dự báo dịch vượt ngưỡng cảnh báo.

Nhiều năm nay, một trong những công việc quan trọng của cán bộ Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế - ký sinh trùng - côn trùng, Trung tâm Kiểm soát

Đi sớm, về tối, nhân viên y tế phải đến các góc gác, nơi ẩm thấp, kém vệ sinh để tìm bắt bọ gậy, muỗi. Việc điều tra chỉ số véc to được thực hiện thường xuyên, định kỳ song khi có ca mắc sốt xuất huyết nội sinh nhân viên y tế sẽ phải tiến hành điều tra, giám sát ngay. Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11 hàng năm - thời điểm mùa mưa, điều kiện lý tưởng để muỗi sinh sôi, phát triển mạnh, dễ bùng phát dịch, công việc của các cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lại càng vất vả hơn.

Bác sĩ Trương Minh Hùng, Phó Trưởng Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế - ký sinh trùng - côn trùng, Trung tâm Kiểm soát

bệnh tật tỉnh cho biết: Căn cứ vào đặc điểm sinh học của muỗi gây bệnh sốt xuất huyết là đốt vào sáng sớm, chiều tối nên cần bắt muỗi, bọ gậy từ 6 giờ sáng và hơn 17 giờ chiều. Hơn 10 năm nay, thực hiện nhiệm vụ điều tra chỉ số véc to nên giờ đi, chỉ nhìn vào bọ gậy, muỗi, tôi cũng có thể xác định được đâu là muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết. Khi có ca nội sinh thì phải tìm được ổ nguồn bị gây, muỗi, có khi là ở nhà bệnh nhân song cũng có thể là các nhà, khu vực xung quanh nơi bệnh nhân sinh sống. Số lượng bọ gậy nhiều có thể có một hoặc nhiều ổ nguồn. Do đó, việc điều tra

phải thực hiện ở nhiều gia đình. Tuy nhiên, có trường hợp đến nơi, người dân không có nhà nên mất nhiều thời gian đi lại. Nhiều người dân đã có ý thức, chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết nhưng vẫn còn có người có tâm lý chủ quan. Trong quá trình điều tra chỉ số véc to tại các nhà dân, cán bộ, nhân viên y tế còn kết hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Một trong những thông điệp được nhắc đến nhiều lần đó là không có bọ gậy sẽ không có sốt xuất huyết. Do đó, cán bộ, nhân viên y tế khuyến cáo người dân thường xuyên vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, lật úp



Nhân viên y tế điều tra chỉ số véc to muỗi, bọ gậy.

những đồ dùng để đọng nước lâu ngày, tránh để muỗi sinh sôi, truyền bệnh.

Bác sĩ Hà Thị Phương Thảo, Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Sau khi xác định được loại muỗi gì, chúng tôi sẽ tiến hành tìm ổ nguồn bọ gậy, muỗi; tính các

trường, loại trừ bọ gậy, phun hóa chất phòng, chống dịch chủ động khi chỉ số dự báo dịch vượt ngưỡng cảnh báo. Kết quả điều tra ghi nhận chỉ định cụ thể của nước có bọ gậy muỗi Aedes (B) cao vượt ngưỡng có nghĩa là tại cơ sở giám sát đang có yếu tố nguy cơ cao với khả năng dịch bệnh có thể bùng phát.

Đến nay, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã ghi nhận có ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có Thái Bình. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 33 ca mắc sốt xuất huyết. Chủ động phòng, chống dịch sốt xuất huyết, mỗi người dân cần tích cực tham gia diệt muỗi và hạn chế môi trường sinh sống của muỗi, loại bỏ các vật liệu thừa thãi, các hồ nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng; nằm màn khi ngủ; phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch và khi bị sốt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.

HOÀNG LANH